



ที่ 14/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมร่วมกับสภาจังหวัดฟูกูโอกะขับเคลื่อนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 นายโกศล สถิตธรรมจิตร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Katsuji KOHARA ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ณ สำนักงานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ เพื่อแนะนำตัว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยในโอกาสนี้ ประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาจังหวัดฟูกูโอกะรวม 12 คน เข้าร่วมหารือด้วย รวมถึงนาย Makoto SASAKI รองประธานสภาฯ และเลขาธิการสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย - ญี่ปุ่น และนาย Kurauchi ISAO ประธานสมาคมแกนนำพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ฟูกูโอกะและประธานสมาพันธ์สัตวแพทย์แห่งเอเชีย (Federation of Asian Veterinary Association – FAVA)

กงสุลใหญ่ฯ แสดงความยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสภาของทั้งสองฝ่ายเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมแสดงความตั้งใจที่จะผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เช่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ของจังหวัดฟูกูโอกะในด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากร และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริการสาธารณะ เป็นต้น

ประธานสภาฯ แสดงความยินดีกับกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสภาของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้ขอรับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเชิญชวนผู้ประกอบการไทยให้มาลงทุนในจังหวัดฟูกูโอกะ การแลกเปลี่ยนเยาวชนของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัย และการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ตลอดจนการร่วมกับฝ่ายไทยขับเคลื่อนแนวคิด “One Health” เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม โดยต้องดูแลรักษาสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคที่เกิดจากคนและสัตว์ และเป็นกลไกเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนของขวัญตามธรรมเนียมทางการทูต โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบชุดถ้วยชาเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกิร์ต ให้ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ขณะที่ผู้แทนสภาจังหวัดฟูกูโอกะได้มอบผลิตภัณฑ์ชาญี่ปุ่นที่ผลิตในจังหวัดฟูกูโอกะให้กงสุลใหญ่ฯ

* * * * *

19 มีนาคม 2567

